



Tiến Sĩ Tony B. Watlington Sr.

Tổng Giám Đốc Sở Giáo Dục

21 Tháng 11 Năm 2023

Thân Gửi Các Gia Đình Thuộc Sở Giáo Dục Philadelphia,

Khi chúng ta sắp đến mùa Lễ Tạ Ôn, tôi muốn dành một chút thời gian để bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến từng người trong số các bạn. Cam kết của chúng tôi là biến sở giáo dục thành một sở giáo dục đô thị phát triển nhanh nhất trong nước, với lộ trình Tăng Tốc Philly đang trở thành hiện thực.

Trong năm qua, chúng tôi đã giảm tỷ lệ học sinh bỏ học, tăng số lượng học sinh đậu các kỳ thi của tiểu bang và giảm số lượng học sinh đạt điểm thấp nhất đồng thời gia tăng sự tham gia của học sinh và giáo viên. Ngoài ra, dựa trên dữ liệu sơ bộ, chúng tôi hy vọng tỷ lệ tốt nghiệp trong 4 năm của chúng tôi sẽ tăng lên khi dữ liệu của chúng tôi được Khối Thịnh Vượng Chung Pennsylvania xác minh vào cuối mùa thu này. Sở Giáo Dục của chúng ta đang có những cải tiến đáng chú ý và chúng ta chắc chắn đang đi đúng hướng. Dù có nhiều việc phải làm nhưng chúng ta có nhiều lý do để biết ơn.

Lễ Tạ Ôn này, chúng ta hãy tôn vinh sức mạnh đến từ những nỗ lực chung và những tiến bộ chúng ta đã cùng nhau đạt được cho đến nay. Tôi xin nói lời tri ân với tấm lòng tràn đầy lòng biết ơn. Cảm ơn sự kiên nhẫn, thông cảm và tiếp tục tin tưởng của bạn khi chúng ta cùng nhau hợp tác để *Tăng Tốc Philly*.

Tôi hy vọng các bạn sẽ tận dụng tối đa thời gian nghỉ lễ để nghỉ ngơi và nạp lại năng lượng. Hãy dành thời gian tốt này với bạn bè và gia đình và tận hưởng những điều bạn yêu thích. Cá nhân tôi nóng lòng muốn được ngồi vào bàn thưởng thức bữa ăn Lễ Tạ Ôn ngon lành đó! Hãy cố gắng hết sức để giữ cho bản thân và gia đình được an toàn và khỏe mạnh. Hãy tận hưởng kỳ nghỉ lễ này và tiếp tục hợp tác với chúng tôi khi chúng tôi tiếp tục chuẩn bị cho con em mình tương tượng và nhận ra bất kỳ tương lai nào mà chúng mong muốn.

Chúc bạn những lời chúc tốt đẹp nhất cho mùa Lễ Tạ Ôn vui vẻ!

Chào Hợp Tác,

Tiến Sĩ Tony B. Watlington Sr.

Tổng Giám Đốc Sở Giáo Dục

The School District of Philadelphia